

RM2 : หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2560

ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	วิธีการจัดการความเสี่ยง	สัญญาณเตือนภัย
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ			
1. อุบัติเหตุ อุบัติภัยและความไม่ปลอดภัยในระหว่างการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา	HS	1.นักศึกษาไม่ตระหนักในเรื่องการระวังและป้องกันอุบัติเหตุในการใช้ยานพาหนะ และความปลอดภัยในการทำงาน 2.นักศึกษาขาดความตระหนักในการระมัดระวังภัยใกล้ตัวหรือภัยจากบุคคลใกล้ตัว 3.สถานประกอบการประสบอุบัติเหตุ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม เป็นต้น ทำให้นักศึกษาไม่สามารถปฏิบัติงานสหกิจศึกษาต่อไปจนครบกำหนดได้	1.อบรมชี้แจงนักศึกษาให้ใส่ใจในเรื่องการระวังและป้องกันอุบัติเหตุในการใช้ยานพาหนะ และความปลอดภัยในการทำงาน 2.ให้ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการ และรายละเอียดการปฏิบัติงานแก่นักศึกษา 3.มีแผนหรือแนวปฏิบัติในการดำเนินการแก้ปัญหาสำหรับกรณีต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวปฏิบัติ เช่น การอบรมและชี้แจงให้นักศึกษาทราบถึงการป้องกัน และหลีกเลี่ยงภัยในรูปแบบต่างๆ รวมไปถึงวิธีการรับมือและการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 4.เปิดช่องทางให้นักศึกษาแจ้งข้อมูลความปลอดภัย และเหตุฉุกเฉินเร่งด่วนได้หลากหลายช่องทาง เช่น เบอร์โทรศัพท์ อุกุณิน และการแจ้งผ่านสื่อออนไลน์ต่าง ๆ	2	2	ปานกลาง	ปานกลาง	การลดความเสี่ยง	การแจ้งเหตุจากนักศึกษา และจากสถานประกอบการในระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
2. การบาดเจ็บในขณะที่ปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจ	O	เครื่องจักร อุปกรณ์ และการดำเนินงานในสถานประกอบการ	1.อบรมชี้แจงเรื่องความปลอดภัยในการทำงานให้นักศึกษา 2.ชี้แจงให้นักศึกษาตระหนักถึงการระวัง และป้องกันอุบัติเหตุในการทำงาน 3.ชี้แจงให้นักศึกษาตระหนักถึงการระวัง และป้องกันอุบัติเหตุในการทำงาน 4.มีแผนหรือแนวปฏิบัติในการดำเนินการแก้ปัญหาสำหรับกรณีต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวปฏิบัติ เช่น การอบรมและชี้แจงให้นักศึกษาทราบถึงการป้องกัน และหลีกเลี่ยงภัยในรูปแบบต่างๆ รวมไปถึงวิธีการรับมือและการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 5.เปิดช่องทางให้นักศึกษาแจ้งข้อมูลความปลอดภัย และเหตุฉุกเฉินเร่งด่วนได้หลากหลายช่องทาง เช่น เบอร์โทรศัพท์ อุกุณิน และการแจ้งผ่านสื่อออนไลน์ต่าง ๆ	2	2	ปานกลาง	ปานกลาง	การลดความเสี่ยง	การแจ้งเหตุจากนักศึกษา และจากสถานประกอบการในระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

L = ค่าโอกาส I = ค่าผลกระทบ

R1 = ระดับความเสี่ยงที่มีอยู่ ยังมิได้ควบคุมความเสี่ยง

R2 = ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ เป็นความเสี่ยงหลังจากมีการควบคุมโดยกิจกรรมหรือระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน